



# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



## กันยายน

### พิธีไหว้ครู

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด “พิธีไหว้ครู คณะสาธารณสุขศาสตร์” ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น ๒ โดย ผศ. เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์



### สัปดาห์วันมหิดล

ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ “สัปดาห์วันมหิดล” ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี โดย ผศ. เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายสักการะและแสดงความกตัญญูต่องานที่ต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในรายวิชาที่เรียนมาจัดนิทรรศการ สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาทิเช่น นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จัดนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ชั้นปีที่ ๒ จัดนิทรรศการการศึกษาชุมชนโดยใช้เครื่องมือ ๗ ชั้นปีที่ ๓ จัดนิทรรศการโครงสร้างประชากรและประชากรอาเซียน และชั้นปีที่ ๔ จัดนิทรรศการการเย็บบ้านโดยใช้เครื่องมือ INHOMESSS นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์ และการจัดทำสื่อประกอบเพลงประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์



## บริการวิชาการด้านสุขภาพ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย ร้างหลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย สมรรถนะที่สำคัญ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สารการเรียนรู้ โครงสร้างเวลาเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัด การประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตรที่มีความพร้อมที่จะเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ



## ตุลาคม

### พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล โดย ผศ. เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล



### การประเมินผล “หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ตำบลมะเกลือใหม่

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร. ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ ประเมินหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ CIPP Model ในโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ต. มะเกลือใหม่ อ. สูงเนิน ผลการประเมินจากผู้เรียน พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านบริบทและผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด ผลของการนำไปใช้หลักสูตร พบว่าทำให้กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับผู้บริหารพบว่าทุกด้านมีความเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้น่าอยู่ น่ามอง และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลให้มีความชัดเจน





# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



## พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมทำบุญ ตักบาตรพระภิกษุ ๑,๓๐๐ รูป ที่บวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม



## พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษาจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นตัวแทน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมพิธี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา



## พฤศจิกายน

## การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะหัตถการในงานสาธารณสุข

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชน ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะหัตถการในงานสาธารณสุข” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันภาษา อาคาร ๒๗ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะหัตถการที่จำเป็นในงานสาธารณสุขให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ภาคปกติ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักศึกษาให้เป็นที่ไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้านหัตถการเบื้องต้น ได้แก่ การประเมินอาการเบื้องต้น การทำแผล การเย็บแผล ความรู้เกี่ยวกับการให้วัคซีน และความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) ผลการดำเนินงาน พบว่า นักศึกษามีความสนใจในการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี ความพึงพอใจโดยภาพรวมของกิจกรรมในโครงการ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (๔.๗๘+๐.๔๒) และให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ จึงควรจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกสำหรับนักศึกษารุ่นต่อไป

## กิจกรรมการประกวด ดาว - เดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวด ดาว - เดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น ๒ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุดพิงค์ สัตยวงศ์ ทิพย์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม





# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



## การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทคัดย่องานวิจัยอย่างมืออาชีพ”

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทคัดย่องานวิจัยอย่างมืออาชีพ” ณ ห้อง ๓๑.๐๖.๐๔ อาคารอาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุดผิงค์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาค กศ.ปช. ที่ลงทะเบียนรายวิชา ๑๓๓๔๙๒ การศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน ๖๙ คน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗.๐ โดยมีคะแนนความรู้อย่างดีเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = ๓.๘๔ ± ๐.๘๓ และ ๔.๔๙ ± ๐.๕๙ ตามลำดับ) เมื่อประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = ๔.๘๓ ± ๐.๓๘) โดยมีความพึงพอใจด้านวิทยากรมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = ๔.๕๓ ± ๐.๔๘) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย = ๔.๔๒ ± ๐.๔๗) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ อยากให้มีการฝึกปฏิบัติแบบนี้อีก เพราะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างมาก ขอขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ความรู้และสอนประสบการณ์ในการเขียนบทคัดย่อ



หัตถการเบื้องต้น ได้แก่ การประเมินอาการเบื้องต้น การทำแผล การเย็บแผล ความรู้เกี่ยวกับการให้วัคซีน และความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันภาษา อาคาร ๒๗ ชั้น ๔ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๗๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗) ผลการดำเนินงานพบว่านักศึกษามีความสนใจในการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี มีคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมของกิจกรรมในโครงการในระดับมากที่สุด (๔.๗๒ ± ๐.๔๑) และให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ จึงควรจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกสำหรับนักศึกษารุ่นต่อไป



ธันวาคม

## การฝึกปฏิบัติการระงับและป้องกันอัคคีภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการระงับและป้องกันอัคคีภัย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ณ ศูนย์ฝึกอบรมของเทศบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายเฉลิมศักดิ์ จันทร์กลาง งานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครราชสีมา เป็นวิทยากรพร้อมทีม ซึ่งมีความรู้ในภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริง มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ นักศึกษาให้ความสนใจในการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี ความพึงพอใจโดยภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๔ และอยากให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี



## การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะหัตถการในงานสาธารณสุข

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะหัตถการในงานสาธารณสุข ให้กับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ชั้นปีที่ ๔ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักศึกษาให้ เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะวิทยากรจากศูนย์แพทย์ชุมชน ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้าน





# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



## การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอนสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

ฝ่ายบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเอกสารประกอบการสอน” ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม V-conference โรงแรมวี วัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะ และส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้บุคลากรสายวิชาการสามารถเขียนเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ เหมาะสมต่อการเรียนการสอน และใช้ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุกัญญา กล่อมจ้อหอ อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นวิทยากร มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๙ ท่าน (คิดเป็นร้อยละ ๙๕) ผลการดำเนินงานพบว่าบุคลากรให้ความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของกิจกรรมในโครงการ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (๔.๖๗+๐.๔๙) และให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เริ่มการเขียนเอกสารประกอบการสอนอย่างจริงจัง จึงควรจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกในปีงบประมาณถัดไป



## ประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

ฝ่ายบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร้านลานลูกไม้แดง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลด้านกายภาพ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ข่าวสาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมทั้งกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานของคณะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธาน มีบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๒๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๐)

## มกราคม

### การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดการขยะตำบลหมื่นไวย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงบริการวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ คณบดีเป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางการจัดการขยะตำบลหมื่นไวย ให้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้าน และจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานตำบลหมื่นไวย พบว่า มีขยะเกิดขึ้นประมาณวันละ ๑๘ ตัน ค่าใช้จ่ายในการนำขยะบำบัดวันละ ๕,๔๐๐ บาท และมีบ้านตัวอย่างในการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ในวันที่ ๑๗ และ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. มีการประชุมชี้แจง ผู้นำชุมชนและแกนนำครัวเรือนเพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมนำร่องในการจัดการขยะ ณ โรงเรียนบ้านประโดก ผลการประชุมดังกล่าว พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมกับกำหนดวันที่ที่จะประเมินครัวเรือนตัวอย่าง หมู่บ้านละ ๑ ครัวเรือน ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ต่อไป





# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



## กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสัมฤทธิ์

ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงเก็บข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดโปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันภาวะพึ่งพิง ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต



## กิจกรรมบริการวิชาการจัดการปัญหาสุราในตำบลตลาด

ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมผู้นำชุมชน และอสม. ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่างกำหนดกติกาชุมชน ในการจัดการปัญหาสุราในเขตเมืองกึ่งชนบทที่ประชุมชน มติให้มีกติกาชุมชน ๙ ข้อ ดังนี้

๑. ให้ร้านค้า ร้านอาหาร งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่และวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันพ่อ และวันแม่
๒. ให้สถานประกอบการ ร้านค้า และร้านอาหารทุกร้าน ติดป้ายให้ผู้อื่นมองเห็นชัดเจน เพื่อแสดงข้อความห้ามขายเกินเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. และห้ามขายให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๓. ห้ามมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๔. ห้ามผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ใช้ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ไปซื้อ - ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๕. ห้ามมีการซื้อ - ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
๖. สถานที่ราชการ และสถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งจัดแข่งขันกีฬา ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๗. ผลักดันให้มีการจัดงานบุญปลอดเหล้า ซึ่งครอบคลุม งานศพ งานกฐิน งานผ้าป่า งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญบรจุฐิติ และงานโกนผมไฟ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้นำชุมชน จัดทำป้ายและมอบป้ายงานปลอดเหล้า พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่เจ้าภาพ

## กุมภาพันธ์

## กิจกรรมฝึกปฏิบัติการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ถึง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยอาจารย์ ดร.จรรุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน ภายใต้กิจกรรมจัดทาสตูดอุปกรณ์การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในรายวิชา ๔๑๓๓๖๓ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ วัดถูประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และสามารถในการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว เพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐.๓ คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ๗.๔๗ ± ๑.๘๖ และ ๑๑.๖๙ ± ๒.๕๒ ตามลำดับ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๔ ± ๐.๕๔ และความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ ประทับใจในการเรียนการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้มาก ได้ฝึกปฏิบัติทำให้เข้าใจมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ ได้จริง เป็นกิจกรรมที่ดี ฝึกสมาธิ แต่ก็มีท้อถอยสนุกสนาน ควรมีกิจกรรมแบบนี้ อีกในครั้งต่อไป



๘. ให้ประธานชุมชน ติดตามบังคับใช้มาตรการในชุมชน ตามคำสั่งที่แต่งตั้งขึ้น คอยออกติดตามเฝ้าระวังการกระทำผิด และตักเตือนได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง หากมีการกระทำผิดครั้งที่ ๔ ให้ปรับ ๑,๐๐๐ บาท
๙. ให้ประธานชุมชนติดตามและคัดเลือกบุคคล ครั้วเรือน ร้านค้าต้นแบบ ในการจัดการปัญหาสุราตามกฎหมาย และตามมาตรการชุมชน พร้อมมอบใบเกียรติบัตร ปีละ ๒ ครั้ง





# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



## การแข่งขันกีฬา และวิชาการ เครือข่ายสถาบันราชภัฏ ๑๒ สถาบัน

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยการนำของคณบดี คณาจารย์และศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และแข่งขันวิชาการกิจกรรมเครือข่ายสถาบันราชภัฏ ๑๒ สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผลการแข่งขันกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ แขนงมินตัน ส่วนการแข่งขันวิชาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการประกวดนวัตกรรม



## มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษารุ่นแรก ของตำบลมะเกลือใหม่

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณบดีเป็นประธานในการมอบใบเกียรติบัตร ให้กับผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษารุ่นแรก ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๖ คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับชุมชนในการสร้างหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมา มีทั้งหมด ๑๐ กลุ่มสาระระยะเวลาในการศึกษา ๑ ปี จากการประเมินบรรยากาศในการรับเกียรติบัตร พบว่า ลูกหลานมาแสดงความยินดีและผู้สูงอายุมีความสุขภาคภูมิใจ



## การเข้าร่วมประกวดกิจกรรมจิตอาสา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมแข่งขันการประกวดกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนำเสนอกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะบ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการประกวด นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวคณะสาธารณสุขศาสตร์อย่างยิ่ง

## โครงการอนามัยโรงเรียนสัญญา

ระหว่างวันที่ ๑๙, ๒๒, ๒๓ และ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยอาจารย์ ดร. พัชรี ศรีกุดตา ได้บูรณาการการจัดเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการ ในรายวิชา ๔๑๓๓๕๓ การอนามัยโรงเรียน ภายใต้โครงการอนามัยโรงเรียนสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการสาธารณสุขแก่โรงเรียนเป้าหมาย ฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ ๑) การสำรวจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ๒) การบริการอนามัยในโรงเรียน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียน ได้แก่ การประเมินความเจริญเติบโตด้านร่างกาย การตรวจสุขภาพ ๑๐ ท่า การทดสอบสายตา และการทดสอบการได้ยิน ๓) การคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์ และ ๔) การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน เรื่อง สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ การแปรงฟันที่ถูกรวิธี การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และภาวะโภชนาการเกิน จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนขวาง ตำบลห้วยทะเล โรงเรียนชุมชนประโดก-โคกไม้ (สถิตวิริยคุณ) ตำบลหมื่นไวย โรงเรียนสุนทรารายณ์วิทยา ตำบลจอหอ และโรงเรียนบ้านพะไล ตำบลห้วยทะเล มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๘๔๓ คน แบ่งเป็น นักเรียน จำนวน ๖๙๗ คน นักศึกษา จำนวน ๑๓๗ คน อาจารย์ ครูและบุคลากร จำนวน ๙ คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของตัวแทนครู และนักศึกษา อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๕ และ คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๒ ตามลำดับ





# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



มีนาคม

## กิจกรรมงานกีฬาฟุตบอลประเพณี

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี และอาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สลวงษ์ลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะครูศาสตร์จัดขบวนพาเหรดในงานกีฬาฟุตบอลประเพณี ซึ่งโล่พระราชทานฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



## การออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาร่วมงานนิทรรศการ ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมประจำปี ๒๕๖๑ และการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องหน้าที่ของโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงแรมโรงแรมดิอิมพีเรียล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมงานเป็นตัวแทนสถานประกอบการจากจังหวัดต่างๆ จำนวน ๑๐๐ คน กิจกรรมภายในบูธประกอบด้วย การแจกโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร บริการตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็น และการวัดแรงบีบมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินงานพบว่า มีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธ จำนวน ๕๒ คน และให้บริการตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็น และวัดแรงบีบมือ จำนวน ๓๔ คน ในการเข้าร่วมกิจกรรมมีสถานประกอบการแสดงความจำนงจะรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาฝึกจิตอาสา จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ บริษัท KTM steel จำกัด บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท สวงวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

## บริการวิชาการ กิจกรรมการจัดการขยะ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีและอาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สลวงษ์ลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา ลงเก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ และเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย โดยได้แนวทางในการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและงบประมาณในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ทั้งยังทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายขยะรีไซเคิล และการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อใช้ในการเกษตรต่อไป

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ และอาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สลวงษ์ลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะที่ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๖๐ คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน แกนนำครัวเรือน อสม. และนักเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้เป็นฐาน พร้อมกับกำหนดวันประเมินครัวเรือนต้นแบบ วันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑





# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



## บริการวิชาการ กิจกรรมการจัดการขยะ (ต่อ)

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตามการดำเนินงานจัดการขยะของชุมชน ตำบลหมื่นไวย โดยจัดกิจกรรมค้นหาครัวเรือนต้นแบบ ร้านค้าต้นแบบ และหอพักต้นแบบในการจัดการขยะ ได้ครัวเรือนต้นแบบ ๓๐ หลังคาเรือน ร้านค้า ๒ ร้าน และหอพัก ๓ แห่ง

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน การจัดการขยะ ที่สำนักงานเขตสิ่งแวดล้อมที่ ๑๑ นครราชสีมา ในการนี้ได้นำเอกสารการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากขยะ การคัดแยก และการจัดการขยะในครัวเรือน แนวทางการลดปริมาณขยะ ๓Rs แนวทางการพัฒนาครัวเรือน และชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ รวมถึงลักษณะครัวเรือนต้นแบบ และชุมชนต้นแบบไปประชาสัมพันธ์



## กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนกออก

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุดผิงค์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี และอาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการยกร่างหลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุศีลห้าฯ ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย โดยตลอดหลักสูตรใช้เวลาในการเรียนรู้ ๑๒๕ ชั่วโมง มีเจ้าอาวาสวัดม่วงสระน้อย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีสาระการเรียนรู้ ๕ สาระ ประกอบด้วย ๑) ปาณาติบาต กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชปลอดสารพิษ ๒) อทินนา กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ ๓) กามะ กิจกรรมการเรียนรู้การฝึกจิตอาสา ๔) มุสาวาท กิจกรรมการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ และ ๕) สุราเมรัย กิจกรรมการเรียนรู้การทำเครื่องดื่มสุขภาพ

## กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลปักธงชัยเหนือ

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเสริมสร้างสุขภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหลักสูตรมี ๑๖ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ปรัชญา ๒) วิสัยทัศน์ ๓) พันธกิจ ๔) เป้าหมาย ๕) สมรรถนะสำคัญ ๖) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๗) สาระการเรียนรู้ มี ๔ สาระการเรียนรู้ ใช้เวลาการเรียนรู้ ๑๒๓ ชั่วโมง ๘) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ๙) การจัดการเรียนรู้ ๑๐) สื่อและแหล่งเรียนรู้ ๑๑) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๑๒) เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน ๑๓) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ๑๔) เอกสารหลักฐานการศึกษา ๑๕) การแต่งกาย และ ๑๖) การบริหารหลักสูตร



## กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสัมฤทธิ์

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.อรุณวิทย์ สิงห์ศาลาแสง จัดกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลการคัดกรองโรคและพฤติกรรมให้ผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสัมฤทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนให้แก่ผู้สูงอายุ







# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑  
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง  
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



## กิจกรรมบริการวิชาการตรวจคัดกรองฟันผุ

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สลวงษ์ลักษณ์ นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๗๕ คน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตภิบาลและ อสม. ตรวจคัดกรองโรคฟันผุและเหงือกอักเสบในครัวเรือนจำนวน ๒๖ ครัวเรือน ณ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา



## กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตบัณฑิต กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับระดับชั้นปีที่ศึกษา กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คือ นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๑๒๑ คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แววดี แววมณีพลี อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ โดยแบ่งเป็น ๒ หลักสูตร คือ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๗๐ คน ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๓๐ คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒ และ ๔.๒๙ และมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดโครงการลักษณะเช่นนี้ต่อไปทุกปี



## เมษายน

### สวัสดีปีใหม่ไทย อวยพรชัยให้แก่กัน

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ไทย อวยพรชัยให้แก่กัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย การแห่พระพุทธรูปประจำคณะ การสรงน้ำพระพุทธรูปที่ลานธรรม การสักการะสรงน้ำศาลพระภูมิ การสักการะสรงน้ำศาลพ่อขุนศรีกรินทร์ รดน้ำคณาจารย์อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ และไปถวายเพลงโคราช และรำไท่นสักการะท้าวสุรนารี ที่วัดศาลาลอย



### กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ “ศิลป์หาซราชสุข”

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี และอาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สลวงษ์ลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ศิริพร พึ่งเพ็ชร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ “ศิลป์หาซราชสุข” ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

### กิจกรรมการจัดการขยะ

วันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี และอาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สลวงษ์ลักษณ์ จัดประชุมผู้นำชุมชน ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช เพื่อขยายชุมชนต้นแบบการจัดการขยะจากหมู่บ้านพุดซา ไปยังอีก ๑๔ หมู่บ้านในตำบลหนองพลวง ผลการประชุม สรุปได้ว่า ภายในปี ๒๕๖๑ จะมีครัวเรือนต้นแบบ จำนวน ๓๘๕ หลังคาเรือน





# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



## ต้อนรับผู้มาดูลานโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สลวงษ์ลักษณ์ และอาจารย์ ดร.อรรณวิทย์ สิงห์ศาลาแสง ร่วมต้อนรับผู้สูงอายุจาก ตำบลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยา ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา



## การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุม คณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมประชุม ๓ ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติภรณ์ อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก นักวิชาการอิสระ และนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นการพิจารณารายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ ๖ เดือน



## กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุมิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การสมัครเป็นสมาชิกวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน คุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ และมีพิธีกราบลาพระพุทธรูปธรรมจักรนาถ พระพุทธรูปประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์



ช่วงเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. เป็นกิจกรรม “กินเขาคั่ว ลาลำตะคอง” โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร สวมชุดไทยอีสานเข้าร่วมงาน





# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



## พฤษภาคม

### ร่วมต้อนรับคณบดี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุมิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี, อาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สลวงษ์ลักษณ์, อาจารย์ ดร.อรรณวิทย์ สิงห์ศาลาแสง, อาจารย์ ดร.พัชรี ศรีภูตา และนายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง ได้ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยองคมนตรีให้เกียรติตรวจเยี่ยมพื้นที่หมู่บ้านพุดซา ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ไปพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ



### บริการวิชาการกิจกรรมการจัดการขยะ

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุมิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, อาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สลวงษ์ลักษณ์, อาจารย์ ดร.อรรณวิทย์ สิงห์ศาลาแสง และ อาจารย์ ดร.พัชรี ศรีภูตา ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น นำแกนนำครัวเรือนจาก ๑๔ หมู่บ้านในตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔๐๐ ครัวเรือน เรียนรู้การจัดการขยะระดับครัวเรือนและระดับชุมชนเพื่อขยายชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ผลการเรียนรู้ พบว่า แกนนำครัวเรือนให้ความสนใจ และมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะ ไม่ใช่เรื่องยาก ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สลวงษ์ลักษณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงประเมินครัวเรือนต้นแบบ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ผลการประเมิน

พบว่า มี ๔ หมู่บ้านที่สามารถจัดเป็นชุมชนต้นแบบได้ คือ หมู่บ้านโคกพระ หมู่บ้านโนนจิว หมู่บ้านบ้านบุ และหมู่บ้านใหม่ขามป้อม ส่วนอีก ๑๐ หมู่บ้านที่เหลือ ต้องพัฒนาเพิ่มเติมจึงจะเป็นชุมชนต้นแบบได้



### อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุมิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี อาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สลวงษ์ลักษณ์ และอาจารย์ ดร.อรรณวิทย์ สิงห์ศาลาแสง ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพระสงฆ์ จำนวน ๓๑ รูป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้นำสู่การป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ การสาธิตการออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพช่องปาก ผลการจัดกิจกรรม พบว่า พระสงฆ์ให้ความสนใจ นอกจากนี้องค์กรท้องถิ่นมีต้องการที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพพระสงฆ์



วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พุมิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีพร้อมคณะ ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพระสงฆ์สัญจรไปยังวัดบ้านบุ วัดขามทุ่ง วัดบ้านหนองพลวง วัดโคกพระ และวัดหนองจอก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และชาวบ้าน เนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และแจ้งผลการตรวจเลือดของพระสงฆ์ ซึ่งพบว่า พระสงฆ์ มีภาวะโรคไตวาย ระดับ ๑ - ๓ ร้อยละ ๙๐.๐๐ พบโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภูมิแพ้ กรดยูริกสูง ซึ่ง





# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



โรคเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมมารับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ดังนั้นทุกภาคส่วนได้มีการกำหนดทิศทางด้านสุขภาพหรือข้อปฏิบัติด้านสุขภาพของวัด จำนวน ๖ ข้อ ดังนี้

- ๑) ถวายอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม
- ๒) ส่งเสริมให้พระสงฆ์ ออกกำลังกาย เช่น การแกว่งแขน เดินจงกรม กวาดลานวัด
- ๓) ส่งเสริมให้พระสงฆ์ จิตใจแจ่มใส และไม่นำเรื่องเครียดมาสู่พระสงฆ์
- ๔) ไม่ถวายบุหรี่และสุราแก่พระสงฆ์
- ๕) ไม่นำขยะมาสู่วัด งดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
- ๖) ส่งเสริมให้พระสงฆ์ ไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง



### โครงการวิจัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ จัดประชุมที่ม็ววิจัยเพื่อให้เข้าใจกระบวนการวิจัย พร้อมกับกำหนดปัญหาการวิจัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ที่ม็ววิจัยประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพระ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ, พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ, ปลัดและหัวหน้าสำนักปลัด แนวทางการวิจัยจะเป็นการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ ในการป้องกันโรค และภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไช้มันในเส้นเลือด และไตวายเรื้อรัง



วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีและคณะ ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น จัดประชุมพระสงฆ์ตำบลหนองพลวง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำวิจัย โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระครูอมร ชัยคุณ วัดอาศรมธรรมทายาท ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อน พ.ร.บ. สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เข้ามาร่วมประชุม รวมถึงพระอาจารย์หมอทองถม ได้มาให้ความรู้เรื่อง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง แต่พระสงฆ์ ผลจากการประชุมมีพระสงฆ์ที่สนใจจะร่วมโครงการวิจัยวัดละไม่ต่ำกว่า ๕ รูป และที่ประชุมเสนอแนะให้ชาวบ้านสมัครเข้าร่วมวิจัยด้วย โดยโครงการวิจัยจะเริ่มจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดโคกพระ



### การประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โรงแรมสีมาธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีเป็นประธานในการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารคณะ แจ้งข่าวสาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีบุคลากรเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๒๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๙) ผลประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๔.๙๐





# จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

The Faculty of Public Health Newsletter

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑



## การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์กร

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร วางแผนโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างความสามัคคี โปร่งดองและภักดีต่อองค์กร กิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารจัดการในองค์กร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงาน ณ อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และดำเนินกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาองค์กร ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒๕ คน เป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๑๘ คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๗ คน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗



## พระขำสัมพันธ์



ขอเชิญร่วมทำบุญจัดสร้างและสังฆจงพระพุทธรูปบูชา

“พระพุทธรธรรมจักรนาถ”

พระพุทธรูปสำคัญประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

### ประวัติพระพุทธรธรรมจักรนาถ

“พระพุทธรธรรมจักรนาถ” เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑๖ นิ้ว ด้านหลังองค์พระมีฉัตรธรรมจักรแบบ ๑๒ ซี่ เชื่อมติดอยู่กับส่วนฐาน ที่ฐานด้านหน้ามีพนัสนิยต์อยู่ตรงกลาง เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยนักศึกษาศาสนาสาธารณสุขศาสตร์รุ่นที่ ๑,๒,๓ และร.ศ.ร. พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์พิทย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงหล่อช่างจำลอง แก้วดวงเล็ก อำเภอโชคชัย และจัดพิธีพุทธาภิเษกในวันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โบสถ์มหาอุดม วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ได้มีพิธีแห่เชิญเชิญพระพุทธรธรรมจักรนาถเข้าเมืองนครราชสีมา โดยลอดซุ้มประตูปะชุนพล แล้วเคลื่อนขบวนตามถนนจอมพลไปยังวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

นอกจากนี้ ได้มีการเชิญเชิญพระพุทธรธรรมจักรนาถ แห่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและถวายนำสร้างเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

### วัตถุประสงค์การจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา ครั้นนี้

เพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนพระพุทธรธรรมจักรนาถ สาธารณสุขศาสตร์ ลูกยาโม ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ ๔ และศิษย์เก่ารุ่นหลังได้รวบรวมเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นประเพณีมาทุกรุ่น กองทุนนี้ให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นด้านการเงิน กู้ยืมไปใช้เพื่อการศึกษาโดยไม่คิดดอกเบี้ย

### อำนาจสังฆของการสร้างพระพุทธรูป

อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธรูปกุศลส่งผลให้เกิดเป็นนครูปงาม มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของผู้คน มีอิสรียศ บริวาร ทรัพย์สินสมบัติ ตลอดจนความสุขสภาพ ไม่เป็นโรควิกลจริต ปิตอบายภูมิ และส่งผลให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันทีในสมัยกาลภพแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง ณ ห้องสำนักงาน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ โทร ๐๙๕-๖๐๖๔๖๗๒

